

UBND QUẬN LÊ CHÂN  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 171/PGDDT

Quận Lê Chân, ngày 21 tháng 6 năm 2024

V/v tăng cường công tác phòng chống  
bệnh đậu mùa khi, sốt xuất huyết và  
phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo  
dục trên địa bàn quận

**Kính gửi:** Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở,  
Tiểu học và Trung học cơ sở, Chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thực.

Căn cứ Công văn số 2230/UBND-YT ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân  
quận Lê Chân về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khi; Công  
văn số 2232/UBND-YT ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân về việc  
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; Công văn 2237/UBND-YT ngày  
21/6/2024 của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân về việc tăng cường công tác phòng,  
chống dịch sốt xuất huyết (có văn bản gửi kèm theo).

Nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khi;  
phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác. Phòng Giáo dục và Đào tạo  
đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường  
công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khi; công tác phòng, chống dịch sốt xuất  
huyết; phòng, chống các dịch bệnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng  
đầu các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống dịch đảm bảo tính chủ động,  
linh hoạt, kịp thời.

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù  
hợp với từng nhóm đối tượng; qua đó giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh,  
cán bộ, giáo viên, nhân viên và cộng đồng về các biện pháp bảo vệ sức khỏe,  
phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khi, sốt xuất huyết, các bệnh cúm, tả, lỵ trực  
trùng, sởi, rubella,...; đặc biệt truyền tải thông điệp phòng, chống dịch sốt xuất  
huyết tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đồng. Chú trọng các nội  
dung về dấu hiệu nhận biết bệnh, đường lây truyền, các biện pháp phòng, chống  
dịch để nâng cao tinh thần chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và  
khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh truyền nhiễm. Mỗi người là  
một tuyên truyền viên để mọi người hiểu đúng, tránh hoang mang lo lắng không  
cần thiết.

3. Tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương trong triển khai  
công tác phòng, chống dịch như diệt bọ gậy/lăng quăng, phun hóa chất phòng,

chống dịch tại cơ sở giáo dục (cần thông báo cho PHHS về kế hoạch phun hoá chất phòng dịch, không tổ chức phun hoá chất khi cơ sở vẫn hoạt động; đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh trước và sau khi phun hoá chất. Tổng vệ sinh sạch sẽ môi trường trước khi đón học sinh đến trường lớp...)

4. Các cơ sở giáo dục thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường; kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng. Cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Phải theo dõi hàng ngày, đặc biệt khi trẻ đến lớp đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngoài việc thực hiện chặt chẽ các hướng dẫn của ngành Y tế phải kịp thời báo cáo với cơ quan y tế ở địa phương và các đơn vị quản lý trực tiếp để xin ý kiến chỉ đạo cụ thể kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Quản lý tốt sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở, Chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập tự thực trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: GDĐT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Thị Liên**